

การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภท และเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Developing a set of encouraging basic skills' activity in mathematics under the topic:
the classification and set of primary school student in kindergarten - year 3 from
Songwitsuksa School that is subject to Office of the Private Education Commission

วิราณี สุขทรัพย์ อัญชลี ชัยรัชตกุล ปิยรัตน์ เทียงภักดิ์ ลัดดา เชียงนางาม¹

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งความมุ่งหมายไว้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรม ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ก่อน และหลังการใช้ชุดกิจกรรม มีประสิทธิภาพถึง 80/80 3) เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซต 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม แตกต่างกันหรือไม่และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรม กลุ่มทดลองในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา จำนวน 35 คน เป็นห้องที่ผู้วิจัยเป็นครูประจำชั้น ดำเนินการวิจัย จำนวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน เครื่องมือในการวิจัย 1) ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา จำนวน 20 ชุด 2) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ครูผู้สอนปฐมวัยและผู้เชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 3) แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่า t-test แบบ dependent 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อชุดกิจกรรม โดยกำหนดตัวเลือกภาพหน้า 3 แบบ 1) หน้ายิ้ม เห็นด้วยมาก 2) หน้าเฉย เห็นด้วยปานกลาง 3) หน้าบึ้ง เห็นด้วยน้อย จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าทางสถิติร้อยละ ค่า S.D. แล้วนำเสนอแบบพรรณนาความ ใช้แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ Pre Experimental One Group Pretest-Posttest Design ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า นักเรียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องการให้มีการพัฒนาชุดกิจกรรม โดยให้มีรูปแบบที่เหมาะสม วิธีการเล่นให้มีความหลากหลาย เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมที่นำมาพัฒนาชุดกิจกรรม และชุดกิจกรรม ยังสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้การสอนหลักสูตร โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยเรื่องที่น่าสนใจพัฒนาชุดกิจกรรม มีเนื้อหาจากความต้องการและความสนใจของนักเรียนเป็นสำคัญ ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญและความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม พบว่าชุดกิจกรรม ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย คำนำวัตถุประสงค์ คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คู่มือนักเรียน แบบทดสอบหลังเรียน โดยชุดกิจกรรมมี จำนวน 20 ชุด มีค่าประสิทธิภาพรายเดี่ยว (Individual Tryout) เท่ากับ 80.67/81.67 ค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) เท่ากับ 85.22/86.11 และชุดกิจกรรม มีค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) 85.37/83.29 3) ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ทดลอง พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ กระตือรือร้น ต้องการเรียนชุดกิจกรรม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยให้ความร่วมมือและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียนรู้จัก

¹ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อภิปรายผล จากผลการวิจัยสามารถนำไปสู่การอภิปรายผลได้ ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 พบว่า นักเรียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องการให้มีชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าต้องการให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีการถ่ายโยงของนักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ เรียกว่า “Transposition” ซึ่งอธิบายว่าการถ่ายโยงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างมีความหมายไม่ใช่ด้วยความจำแบบนกแก้วมาขุนทอง จึงจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่คล้ายคลึงกัน

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซต พบว่า ชุดกิจกรรมส่งเสริมทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซต ประกอบด้วย คู่มือครู มีองค์ประกอบคือ คำนำ วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ในการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซต แผนการจัดการประสบการณ์และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน คู่มือนักเรียนประกอบด้วยแบบทดสอบ ที่สร้างขึ้นนำไปทดลองใช้เพื่อหาค่าประสิทธิภาพแบบรายเดี่ยว (Individual Tryout) แล้วได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.67/81.67 และค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) แล้วได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.22/86.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยสร้างชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยผ่านการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ศึกษาแนวทาง ทฤษฎี และเนื้อหาสาระของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย ก่อนที่จะสร้างชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประกอบกับผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ครูผู้สอน ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนทรวงวิทยศึกษาศาสตร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามกระบวนการการสำรวจตามองค์ประกอบและตามความคิดเห็น ทำให้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นตอบสนองความต้องการของนักเรียน

3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนทรวงวิทยศึกษาศาสตร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจำนวน 35 คนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เริ่มการทดลองตั้งแต่วันที่ 6 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 รวมเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน รวม 12 วัน (วันละ 60 นาที) พบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจและตั้งใจเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ในชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซต ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งหลังจากการทดลองใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้ทำการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 พบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เนื่องจากชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทำให้นักเรียนมีความสนใจ มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้ค้นพบด้วยตนเอง มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

4. ผลการประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 แตกต่างหรือไม่และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 พบว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในแต่ละด้านหลังใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซต มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซต

ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยหลังการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกดีหรืออึดใจในการเรียนรู้ รูปแบบของชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่น่าสนใจช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก สอดคล้องกับแนวคิดของ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน ประโยชน์ที่ได้รับการจัดประสบการณ์พบว่า การจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมด้านความสามารถทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 นักเรียน มีความพร้อมในด้านคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาระดับต่อไปการเรียนรู้ จากชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 นักเรียนจะสนุกสนานเพลิดเพลินเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องรู้ตัว ผลการประเมินด้านความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากกว่าการส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้เน้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์ และสามารถปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองนักเรียนมีความพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากขึ้นนักเรียนพอใจชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีรูปแบบแตกต่างจากชุดกิจกรรมที่มีอยู่ ผลการปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 นั้น ได้ปรับปรุงในเรื่องของเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับรูปภาพ ภาษาที่ใช้ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ด้านเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม รูปภาพให้ดูสวยงาม และปรับปรุงแบบทดสอบหลังเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้

(1) จากการวิจัย พบว่า การจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทำให้เด็กมีความพร้อมทางความสามารถทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นและมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากกว่าการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ดังนั้นสถานศึกษาควรเผยแพร่การจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ให้ครูที่สนใจระดับชั้นอื่นๆ ในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (2) จากการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนเห็นด้วยกับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่องเซตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทำให้เด็กสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมนั้นครูผู้สอนระดับปฐมวัยจึงควรมานำผลการศึกษาไปใช้จัดกิจกรรมในการเรียนวิชา เนื้อหาสาระอื่นๆ หรือรูปแบบนวัตกรรมอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CA) การใช้นิทาน การเรียนแบบมีส่วนร่วมควบคู่กับการใช้ชุดกิจกรรม

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

- (1) ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
- (2) ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมกับวิธีสอนแบบอื่นๆ เช่น วิธีสอนแบบโครงงาน เกมการศึกษา เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

- กรมัสสร ประเสริฐศักดิ์. (2539) *ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์*
ประกอบ คำถามเชิงเหตุผลและคำถามเชิงเปรียบเทียบ. ปริญญาโท กศม. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
- กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2541) *คู่มือพัฒนาโรงเรียนด้านการเรียนรู้*. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ.
- กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2547). การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ : เอดิชั่นเพรสโปรดักส์.
_____. (2549, เมษายน). การสอนคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย. *วารสารการศึกษาปฐมวัย*. 10(2) : 38 - 45.
- จินตนา เตือนฉาย. (2541) *ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะวาดภาพนอก*
ห้องเรียนปริญญาโท กศม. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
- ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2533) *นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษากับการสอน*. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
- ชนมชาติ เชื้อสุวรรณเทวี. (2542) *การสอนคณิตศาสตร์*. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
- ชูศรี วงศ์รัตน์ และ งามอาจ นัยพัฒน์ (2551). *แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห์*. กรุงเทพฯ : เทพนมมิตกิจอินเตอร์โปรดักส์ซีฟ.
- นภนตร ธรรมบวร (2544) *การพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย*. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- นิตยา ประพฤติกิจ. (2541) *คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย*. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
- เยาวภา เตชะคุปต์. (2525) *กิจกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน*. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
_____. (2542) *กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย*. เล่าพระยาระบบการพิมพ์.
- รัตนา มั่นคง. (2545). *วิจัยในชั้นเรียน*. โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์.
- สิริมณี บรรจง. (2549). *เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์*. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. (2547). *การวัดและประเมินผลแนวใหม่เด็กปฐมวัย*. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ สาขา
การศึกษา ปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
- Bruce, Meeks Elja. (1972) “*Leming Packages Vergus Conventional Methods of Instruction*”.
Dissertation Abstracts.
- Bruner. J.S. and others. (1966). “*Studies in Cognitive Growth “ A Collaboration at the*
center For Cognitive Studies 2 nd. ed New York : John Wiley & sin Inc
- Kaur, J. (1973) *Evaluation of the Science Process Skills or Observation and Classification*.
- Klein, Alice E. (1977) “*The Validity of the Screening Teast of Acadomic Readiness in Predicting*”.
Achievement in First and Scond Grades, “Educational and Psychological Mcasurement.
Summer.
- Holt, Michael and Lotan Dienes. (1973). *Let’s Play Math*. New York, walker and Company.
- Piaget, Jean. (1965). *The Child’s conception of number*. New York, W.W.Norton.
_____. (1953) “*How Children Form Mathematical Concepts*”. Scientific American.
_____. (1962). *Play Dreams and Imitation in Children*. Trans, Gattenge and Hodgson,
New York : W.W.Norton.
- Taylor, Barbara J. (1985). *A child Goes Forth*, 6th ed., Minnesota, Burgess Publishing Company.
- Weiner, S.L. (1975). *On the Development of More and Less*. Journal of Child Development
Abstracts and Biography.